

KHOI DOANH NGHIỆP TINH

Giá trị sản xuất ước đạt 60.758 tỷ đồng



Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đó là một trong những kết quả nổi bật được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng ngày 5/1.

Năm 2023, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với tình hình thực tiễn doanh nghiệp. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát sự chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn song nhiều doanh nghiệp đã ký kết được đơn hàng ở trong và ngoài nước; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cơ bản đều tăng so với cùng kỳ năm trước; tình hình an ninh, trật tự, an toàn trong các doanh nghiệp được giữ vững. Kết quả, năm 2023 giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong khối ước đạt 60.758 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022, nộp ngân sách nhà nước 1.459 tỷ đồng, đưa thu nhập người lao động bình quân đạt 7,2 triệu đồng/tháng. Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ đúng quy định. Trong năm đã kết nạp được 192 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 20% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Năm 2024, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng lãnh đạo doanh nghiệp tập trung xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh, đề xuất các giải pháp thiết thực, phát huy lợi thế và mọi nguồn lực, đẩy mạnh tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 23 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

THU THUY

THỊ TRẤN HƯNG NHÂN

Hướng đến đô thị loại IV



Trên địa bàn thị trấn Hưng Nhân hiện có 12 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) đã tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, hướng đến đô thị loại IV.

Đề xuất tâm đô thị trung tâm

Trong những năm qua, phát huy lợi thế của mình, thị trấn Hưng Nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp, dịch vụ, từng bước đưa kinh tế phát triển toàn diện. Hiện thị trấn có 12 doanh nghiệp đóng trên địa bàn thu hút hàng nghìn lao động địa phương với thu nhập từ 5 - 9 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, trên địa bàn còn có gần 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của nhân dân thị trấn và nhân dân các vùng lân cận. Bà Bùi Thị Hùng, thị trấn Đảng bộ Hưng Nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp, dịch vụ, từng bước đưa kinh tế phát triển toàn diện. Hiện thị trấn có 12 doanh nghiệp đóng trên địa bàn thu hút hàng nghìn lao động địa phương với thu nhập từ 5 - 9 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, trên địa bàn còn có gần 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của nhân dân thị trấn và nhân dân các vùng lân cận. Bà Bùi Thị Hùng, thị trấn Đảng bộ Hưng Nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công

môi trường sống để chung sức cùng chính quyền xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, việc quy hoạch kiến thiết đô thị đã được thị trấn huy động mọi nguồn lực đầu tư, nhiều công trình công cộng, hạ tầng cơ sở được xây dựng. 5 năm qua, thị trấn đã đầu tư xây dựng 11 công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa tạo diện mạo mới văn minh, hiện đại. Đặc biệt, thị trấn đang tập trung xây dựng nghĩa trang liệt sĩ của cụm thị trấn Hưng Nhân và 2 xã Tân Lễ, Tân Hòa với các hạng mục: xây

dựng tượng đài liệt sĩ, xây mới 2 nhà bia; cải tạo 132 mộ cũ; xây 120 mộ chờ giai đoạn 1, 486 mộ chờ giai đoạn 2; cổng, tường rào và các công trình phụ trợ khác... với tổng mức đầu tư trên 14,8 tỷ đồng. Ngoài hồ trợ 2 tỷ đồng của huyện, thị trấn còn huy động nguồn xã hội hóa để sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ. Ông Thái Minh Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Thái Tuyên cho biết: Hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành được trên 50% kế hoạch. Để hoàn thành giai đoạn 1 trước tết Nguyên đán,

chúng tôi đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật trong quá trình thi công.

Cùng với đó, thị trấn còn vận động các hộ dân đồng thuận giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cụm công nghiệp Hưng Nhân với diện tích 68,8ha. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Nhân phần mở rộng với quy mô hơn 44ha đang là điểm nhấn để thay đổi diện mạo thị trấn và thu hút đầu tư vào địa bàn. Ông Trần Xuân Quảng, Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Đầu tư QH Land cho biết: Đến nay, chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ với 6 nhà đầu tư thứ cấp cam kết đầu tư vào cụm công nghiệp Hưng Nhân. Tổng diện tích đất đăng ký thuê lại 22,65ha, tổng số vốn đăng ký gần 142 triệu USD. Cùng với đó, chúng tôi còn chủ động quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, trên cơ sở đó chọn đầu tư hút các dự án đầu tư chất lượng, bảo đảm môi trường, đáp ứng yêu cầu giải quyết việc làm và phát triển bền vững. Dù kiến khi lấp đầy cụm công nghiệp sẽ thu hút 10 doanh nghiệp đầu tư thứ cấp, tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.000 lao động.

Quyết tâm hoàn thành các tiêu chí

Hiện nay, thị trấn Hưng Nhân đã đạt 3/4 tiêu chí xây dựng đô thị loại IV gồm: mặt độ quy mô dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng. Còn tiêu chí quy mô dân số chưa đạt. Để hoàn thành tiêu chí, thị trấn tập trung thực hiện dự án phát triển nhà ở khu đô thị An Tảo - Đặng Xá và

THANH THUY

Chăm sóc hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết



Người dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) chăm sóc vườn quất cảnh.

Những ngày này, bà con nông dân tại các làng trồng hoa, cây cảnh đang tích cực chăm sóc cây để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tạo nên không khí hối hả, nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Xuân Kiều, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cho biết: Năm nay, người trồng quất của xã Đông Hòa gặp một số khó khăn do tác động của thời tiết và giá vật tư nông nghiệp tăng cao. Vào thời điểm tháng 8 âm lịch, do mưa lớn kéo dài khiến cho cây quất bị ảnh hưởng, quả rụng, cây chết nhiều. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trồng quất lâu năm của bà con và sự hỗ trợ của HTX trong công tác tiêu thoát nước nên chỉ sau một thời gian đã khắc phục được tình trạng, các vườn quất đều phát triển ổn định trở lại. Hiện tại, các vườn quất cảnh trong xã đã được thương lái về đặt mua khoảng 70%, còn lại sẽ dành để phục vụ nhân dân đến mua tại vườn.

Ngày từ tháng 9 âm lịch, thương lái từ khắp nơi đã về xã Đông Hòa để xem và đặt mua quất cảnh. Toàn xã hiện có trên 2.400 hộ sản xuất nông nghiệp, trong đó khoảng 1.200 hộ trồng quất cảnh ở 7 thôn. Vốn là địa phương có nghề trồng quất cảnh lâu năm nên quất Đông Hòa được các thương lái rất ưa chuộng. Năm nay giá định ông Lê Đình Lộc, xóm 9 trồng 145 cây quất xum, quất thế và đã được thương lái đặt mua hết. Ông Lộc hào hứng chia sẻ: Thương lái thích quất Đông Hòa vì quả to, đều, lại có nhiều thế, dáng đẹp. Cây quất đang phát triển tốt, lá xanh, quả to, bà con rất phấn khởi khi được mùa, được giá. So với năm ngoái, năm nay giá quất thương lái đặt mua tương đối cao.

Theo anh Nguyễn Văn Long, xóm 11: Cùng với quất xum, các loại quất thế, quất trồng trong chum, quất bonsai vẫn được khách hàng ưa chuộng. Các chủ vườn phải đầu tư vốn lớn và rất kỹ công chăm sóc. Cùng với đó, cây phải được uốn dáng đẹp, độc đáo và

đổi kiểu dáng chậu phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Năm nay giá vật tư, nguyên liệu đầu vào, công lao động đều tăng nên giá quất cảnh cũng tăng lên so với năm trước. Gia đình tôi có 5 sào vườn trồng khoảng 2.000 cây quất các loại và quất gối vụ. Thương lái từ các tỉnh Hưng Yên, Nam Định về đặt mua hầu hết số quất từ sớm. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, uốn, tỉa để giữ dáng cây đến khi thương lái chuyển đi. Dự kiến giá quất cảnh phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn sẽ cao hơn mọi năm khoảng 30%. Giá từ 500 - 700 nghìn đồng/cây, nhiều cây có giá lên đến 15 triệu đồng. Nguồn thu từ cây quất cảnh của xã Đông Hòa dự kiến đạt khoảng 70 tỷ đồng.

Thời điểm này, người trồng đào ở phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cũng đang tất bật với công việc tưới nước, bón phân. Ông Vũ Văn Chiên, Giám đốc HTX SXKD DVNN phường cho biết: Nghề trồng đào gần bó từ lâu đời với người dân địa phương, mang lại giá trị kinh tế khá cao và tạo nên

thương hiệu được nhiều người biết đến. Trên địa bàn phường hiện có 180 hộ dân tham gia trồng đào với tổng diện tích khoảng 17ha. Theo kinh nghiệm của các hộ trồng đào, vì năm nay là năm nhuận nên khá thuận lợi cho việc trồng, chăm sóc cây đào. Vì vậy, đào Hoàng Diệu được người dân, thương lái đánh giá khá đẹp và có giá cả phù hợp.

Anh Đoàn Văn Phong, tổ 9 chia sẻ: Người trồng đào tết phải đầu tư chăm sóc quanh năm nhưng tháng giáp tết là thời điểm rất quan trọng. Thông thường cứ vào giữa tháng 11 âm lịch, chúng tôi sẽ tiến hành tưới lá cho cây đào nhưng tùy vào tình hình thực tế để cân chỉnh thời gian phù hợp. Năm nay, cây đào cũng bị ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài nhưng các hộ đã chủ động ứng phó và xử lý kịp thời. Mặc dù mới tháng 11 âm lịch nhưng nhiều thương lái đã đến thăm vườn, khảo sát giá để chuẩn bị mùa cung ứng cho thị trường tết. Nhiều cây đào có gốc to, thế đẹp đã được khách đặt mua từ rất sớm.

Hy vọng, sự nỗ lực, chăm chỉ của người nông dân các làng trồng hoa, cây cảnh ở Thái Bình trong suốt một năm qua sẽ được đền đáp xứng đáng, mang đến không khí xuân ngập tràn cho mọi nhà.

Còn khoảng 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, làng hoa Vũ Chính (thành phố Thái Bình) đã bắt đầu khoe sắc đón chào năm mới.

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường ở làng hoa Vũ Chính, những chậu hoa đa sắc màu đỏ, cam, trắng, hồng, tím bung nở trong tiết trời se lạnh hòa cùng màu đỏ rực của

hoa mào gà hay sắc vàng của cúc mâm xôi lấp lờ ngày bùng nổ. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Đứng giữa không gian rực rỡ sắc màu,

Bà Phan Thị Huệ, một hộ trồng hoa ở làng Tống Văn cho biết: Chăm sóc hoa rất vất vả. Hàng ngày phải tưới nước, bón phân, tỉa cành... việc gì cũng phải tỉ mỉ, kỹ lưỡng nếu không sẽ thất thu. Quan trọng là việc dự đoán thời tiết để "ôm" hoa nở đúng vào dịp tết mới thu được lợi nhuận cao. Với gần 8 sào, gia đình bà Huệ trồng chủ yếu là hoa cúc và dạ yến thảo. Bồi hoa dạ yến thảo có nhiều màu sắc ngọt ngào, thân lá mềm mại, dễ trồng, ít sâu bệnh. Cây dạ yến thảo được ưa chuộng trồng vào các chậu treo, chậu kệp lan can, ban công, quán cà phê, nhà hàng, hiện nhà, sân thượng, hàng rào... để khoe hết vẻ đẹp vốn có nên nhu cầu của người dân dịp tết rất lớn. Mỗi chậu hoa dạ yến thảo bán tại vườn có giá từ 70.000 - 80.000 đồng đã được khách hàng đến đặt mua gần hết. Còn vườn hoa cúc vàng pha lê đang trong giai đoạn đóng nụ, dự kiến bung nở trước rằm tháng Chạp, đúng dịp tết Nguyên đán. Nếu thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định,

se mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng cho gia đình dịp bán hoa tết.

Anh Phạm Như Tài, thôn Tống Văn cho biết: Hoa được đem ra đồng cũng là lúc nông dân trồng hoa tính ngược thời gian. Người trồng hoa tết ngoài kỹ thuật, kinh nghiệm "ăn đời ở kiếp", còn phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết. Như năm nay, nắng mưa thất thường, mùa đông mà nền nhiệt cao, độ ẩm thay đổi, tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh bùng phát nên nông dân phải dùng mọi biện pháp kỹ thuật, ngày đêm bám vườn chăm sóc với hy vọng hoa nở đúng dịp tết Nguyên đán. Gia đình tôi trồng hơn 1 mẫu hoa, với gần 10 loại hoa như: cúc, dạ yến thảo, mào gà, thược dược, ly, cát tường... Nếu trời không chuyển nóng, ẩm thì cảnh đồng hoa nhà chúng tôi sẽ cho thu hoạch đúng dịp tết, mang lại nguồn thu khoảng gần 200 triệu đồng.

Theo ông Phan Văn Sửu, thôn Tống Văn: Để có được ruộng hoa đẹp nở đúng dịp tết, người trồng phải chăm chút kỹ lưỡng từng công đoạn, từ việc ươm cây, vun tưới, bón phân, chăm sóc, tỉa

nu, phòng bệnh... Không chỉ vậy, còn phải thường xuyên theo dõi thời tiết để có biện pháp kỹ thuật che chắn, chong đèn tạo ánh sáng điều tiết cho cây ra hoa đúng dịp. Đối với hoa cúc, thời gian sinh trưởng thường từ 4 - 5 tháng. Do vậy, từ giữa tháng 9 gia đình tôi đã xuống giống. Thời gian này, tôi bắt đầu bấm tỉa nu, chỉ giữ lại nu chính để tập trung dinh dưỡng nuôi hoa. Giai đoạn này cũng cần đặc biệt chú ý đến sâu bệnh để có biện pháp chủ động phun phòng, trừ, nhất là bệnh nấm. Tuy vất vả nhưng nghề trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần cấy lúa nên gia đình tôi đã gắn bó trên 20 năm nay.

Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Những năm gần đây, nhiều hộ trồng hoa đã chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, đưa nhiều giống hoa mới vào sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường. Đến nay, toàn xã đã có trên 300 hộ trồng hoa với diện tích khoảng 20ha, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

NGUYỄN TRIỆU - MINH NGUYỆT



Thời tiết thuận lợi, hoa cúc sẽ bung nở đúng dịp tết Nguyên đán.